

THỎA THUẬN BẢO HIỂM TẠM THỜI

Kính thưa Quý khách,

Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “Công ty”, “Manulife”) chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và lựa chọn giải pháp bảo vệ từ Manulife. Với mong muốn bảo vệ Quý khách và gia đình trong thời gian hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ đang được Công ty thẩm định, Manulife cung cấp bảo hiểm tạm thời đến Quý khách, chi tiết quy tắc và điều kiện cụ thể như sau:

Thời hạn bảo hiểm tạm thời	Bảo hiểm tạm thời có hiệu lực kể từ ngày Công Ty xác nhận đã nhận đủ Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm và Phí bảo hiểm tạm tính. Bảo hiểm tạm thời chấm dứt vào các thời điểm sau tùy ngày nào đến trước: a) Ngày cấp hợp đồng; hoặc b) Ngày Công ty thông báo từ chối cấp hợp đồng bảo hiểm; hoặc c) Ngày Công ty nhận được văn bản yêu cầu hủy cấp hợp đồng;
Quyền lợi và phương thức chi trả	Trong thời hạn bảo hiểm tạm thời, nếu Người Được Bảo Hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính tử vong do Tai Nạn, Công Ty sẽ chi trả một khoản tiền bằng tổng Số Tiền Bảo Hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính ghi trên tất cả hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đang được xem xét của cùng một Người Được Bảo Hiểm đó hoặc 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng, tùy theo số nào nhỏ hơn. Công Ty sẽ thanh toán quyền lợi bảo hiểm tạm thời cho những Người Thụ Hưởng có tên trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu tổng phí bảo hiểm đã đóng của tất cả các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đang chờ cấp lớn hơn 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng, Công Ty sẽ chỉ trả lại tổng phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi. Thời hạn bảo hiểm tạm thời chỉ áp dụng đối với các sản phẩm bảo hiểm chính và không áp dụng cho các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ. Trong trường hợp Công Ty chi trả quyền lợi bảo hiểm tạm thời, Công Ty sẽ không hoàn lại số phí bảo hiểm đã đóng.
Điều khoản loại trừ	Quyền lợi bảo hiểm tạm thời nêu trên sẽ không có hiệu lực và Công Ty sẽ chỉ trả lại phí bảo hiểm đã đóng, không tính lãi, sau khi đã trừ các khoản chi phí y tế và chi phí mà Công Ty phải thanh toán trong việc đánh giá rủi ro bảo hiểm nếu Người Được Bảo Hiểm tử vong do bất kỳ nguyên nhân trực tiếp nào sau đây gây ra: a) Tự tử, dù trong trạng thái tinh táo hay mất trí; hoặc b) Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của Người Được Bảo Hiểm, Bên Mua Bảo Hiểm hoặc của Người Thụ Hưởng. c) Sự kiện dẫn đến tử vong của Người Được Bảo Hiểm xảy ra trước khi Thời hạn bảo hiểm tạm thời bắt đầu.
Điều kiện áp dụng bảo hiểm tạm thời	Điều kiện áp dụng bảo hiểm tạm thời: quyền lợi bảo hiểm tạm thời chỉ được chi trả nếu dựa trên các thông tin kê khai tại hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, Người Được Bảo Hiểm sẽ được chấp nhận bảo hiểm với mức tiêu chuẩn theo quy định thẩm định của Công Ty.

() Tai Nạn là một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện liên tục, khách quan xảy ra do tác động của một lực, một vật bất ngờ từ bên ngoài lên cơ thể của Người Được Bảo Hiểm và gây ra tử vong cho Người Được Bảo Hiểm. Sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nêu trên phải là nguyên nhân trực tiếp, duy nhất và không liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào khác gây ra tử vong cho Người Được Bảo Hiểm.*

Tôi xác nhận đã đọc và đồng ý các nội dung trong Thỏa thuận bảo hiểm tạm thời

Khách hàng

[Họ và tên khách hàng]